

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV
 nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Họ và tên: Quảng Văn Thành, sinh ngày 10/12/1980, dân tộc Thái.

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế nông nghiệp.

Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND-UBND huyện, chức vụ: Phó Chánh Văn phòng.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí đại diện cho cử tri tại các điểm cầu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Báo cáo với toàn thể hội nghị, Tôi sinh ra và lớn lên tại xã Viêng Lán, nay đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu. Bản thân tôi bắt đầu tham gia công tác từ năm 2000 tại UBND xã Viêng Lán, đến năm 2011 tôi được cấp trên quan tâm, điều động tham gia công tác tại Văn phòng HĐND-UBND huyện cho đến nay, với công việc chính hiện nay là tham mưu hoạt động công tác của HĐND huyện.

Báo cáo với toàn thể hội nghị, bản thân tôi rất vinh dự được các cấp ủy, cơ quan, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban MTTQVN tỉnh giới thiệu, Ủy ban bầu cử tỉnh phân công ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn huyện Yên Châu chúng ta. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình tham gia công tác của bản thân, là cơ hội để bản thân tiếp tục học tập, phấn đấu và cũng là cơ hội để gắn bó và phục vụ nhiều hơn với cử tri và nhân dân.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Với vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương, Hội đồng nhân dân do nhân dân bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Bản thân tôi nhận thức được yêu cầu đặt ra đối với mỗi người đại biểu HĐND, đó là:

- *Thứ nhất:* Phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định của pháp luật, để tiếp thu, chuyển tải, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân đến các cơ quan Nhà nước để giải quyết theo thẩm quyền.

- *Thứ hai:* Tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp; biểu

quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp theo thẩm quyền.

- *Thứ ba:* Sau mỗi kỳ họp, có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, thông tin, phổ biến, đồng thời giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Trong những năm vừa qua, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân, trong đó huyện Yên Châu của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện trong những năm qua liên tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, bộ mặt đô thị, nông thôn không ngừng được đổi mới.

Đối với huyện Yên Châu chúng ta, năm 2020 vừa qua, qua đánh giá tổng kết, có một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực đó là:

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đã hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung, có thương hiệu. Giá trị nông sản tham gia xuất khẩu năm 2020 của huyện đạt 5,1 triệu USD (*trương đương 114,75 tỷ đồng*). Đây là bước tiến lớn trong sản xuất nông nghiệp của huyện.

Tiếp theo đó là công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, tạo được sự đồng thuận của toàn dân. Qua thực hiện chương trình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở nông thôn được cải thiện và từng bước được nâng lên.

Tiếp nữa là trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chính sách với người có công. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 27,82%....

Những kết quả nêu trên đã tạo được niềm tin của nhân dân và toàn xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, trong đó có sự góp phần quan trọng của HĐND tỉnh, được thể hiện qua những quyết sách quan trọng, nhất là trong xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Kính thưa toàn thể hội nghị!

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, bản thân tôi sẽ nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu, nhất là trong hoạt động tiếp xúc cử tri để tiếp thu, chuyển tải các kiến nghị đến các cấp, các ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền.

Tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phát huy được tiềm năng, lợi thế, sử dụng

hiệu quả các nguồn lực. Tham mưu, đề xuất nhằm tiếp tục xây dựng và thực hiện các chính sách đặc thù để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển sản xuất, nhất là đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Trong thực hiện chức năng giám sát của HĐND, bản thân sẽ cùng với tập thể HĐND tập trung giám sát việc chấp hành thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước, việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND ở địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu trong việc giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cử tri, đảm bảo các kiến nghị chính đáng của cử tri được xem xét, giải quyết và trả lời thỏa đáng.

Kính thưa toàn thể hội nghị, kính thưa toàn thể cử tri!

Trong thời gian tới, tôi rất mong được sự tín nhiệm, ủng hộ của cử tri, được cử tri bầu để đại diện cho cơ sở tham gia vào HĐND tỉnh, để tôi có cơ hội thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, phục vụ và gắn bó hơn với nhân dân và cử tri.

Cuối cùng, xin cảm ơn toàn thể cử tri, cảm ơn các vị đại biểu đã lắng nghe, cảm ơn UBNDTTQVN và các cơ quan, đơn vị đã giúp tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay! Chúc các vị đại biểu và cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Xin trân trọng cảm ơn!

Yên Châu, ngày 03 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Quàng Văn Thành